

Số: /SVHTTDL-QLVHGĐ

Điện Biên, ngày tháng 8 năm 2024

V/v mời tham gia sáng tác kịch bản Chương trình nghệ thuật bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

Kính gửi: .....

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/5/2021 của Tỉnh ủy Điện Biên về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Tỉnh uỷ Điện Biên về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3462/QĐ-BVHTTDL ngày 13/11/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024;

Thực hiện Kế hoạch số 996/KH-BTC ngày 08/3/2024 của Ban Tổ chức Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024 về việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024;

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 với chủ đề “*Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận*” là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Thông qua tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch trong xã hội và huy động sự tham gia mạnh mẽ, tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và của Nhân dân trong công tác xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường; góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương trong nước, giới thiệu và quảng bá về những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam, qua đó mở rộng, nâng tầm hợp tác hữu nghị, hội nhập và phát triển, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng. Khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, đảm bảo

an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa và Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.

Nằm trong chuỗi các hoạt động tiêu biểu và là điểm nhấn quan trọng của Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là Lễ khai mạc và Bế mạc, chứa đựng toàn bộ ý tưởng chủ đề xuyên suốt và những *kết quả nổi bật* của Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024. Tiếp nối thành công của Lễ khai mạc, đồng thời điểm lại những kết quả nổi bật và chúc mừng những thành tựu của ngành du lịch Việt Nam năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng kính mời các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, có kinh nghiệm, năng lực tổ chức sự kiện tham gia sáng tác kịch bản và phối hợp tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, cụ thể như sau:

### 1. Yêu cầu về kịch bản

- Nội dung:

+ Cần phù hợp với tính chất, quy mô, chủ đề của Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, mang tính khả thi trong tổ chức dàn dựng và biểu diễn trên sân khấu.

+ Nội dung kịch bản điểm lại những *kết quả nổi bật, điểm nhấn tiêu biểu* của ngành du lịch Việt Nam trong năm 2024, làm nổi bật vai trò của ngành du lịch đối với nền kinh tế quốc gia cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, lan tỏa thông điệp đến với bạn bè và du khách trong nước và quốc tế về lịch sử, văn hóa, du lịch của Việt Nam.

+ Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Điện Biên trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và kinh tế du lịch nói riêng, những *dấu ấn đặc sắc*, kết quả nổi bật làm nổi bật slogan **“Vinh quang Điện Biên Phủ, Trải nghiệm bất tận”** của du lịch tỉnh Điện Biên trong Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

+ Quảng bá tiềm năng phát triển du lịch của các vùng miền trong cả nước có sự gắn kết, liên kết giữa các vùng, gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc Điện Biên - Tây Bắc. Giới thiệu địa phương đăng cai Năm du lịch quốc gia 2025.

+ Thông tin được chủ trương, định hướng, khát vọng phát triển du lịch trong thời gian tới.

- Hình thức: Kịch bản thuộc thể loại kịch bản tổng thể, kết hợp giữa kịch bản văn học, kịch bản sân khấu và lời bình. Tổ chức dưới hình thức một chương trình nghệ thuật tổng hợp, xuyên suốt theo một chủ đề chung. Kết hợp các loại hình biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc, kịch... với hiệu ứng sân khấu như: Âm thanh, ánh sáng, màn hình led và ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại ... nhằm tạo nên một chương trình nghệ thuật hoành tráng, giàu sức hấp dẫn, ấn tượng.

Kịch bản làm rõ ý tưởng thiết kế sân khấu; các điểm mới, ***đột phá trong sử dụng công nghệ***, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng.

- Độ dài kịch bản: Tương ứng với thời lượng chương trình nghệ thuật: Từ 70 - 80 phút (chưa gồm phần lễ).

## **2. Vấn đề đảm bảo bản quyền**

Để làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng kịch bản chương trình, tránh phát sinh những vướng mắc cũng như khiếu nại về bản quyền, quyền tác giả, quyền liên quan đối với những ý tưởng, kịch bản; đồng thời qua đó thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình sáng tạo nghệ thuật của các tác giả tham gia, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về vấn đề quyền tác giả, quyền liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cam kết một số nội dung như sau:

- Tôn trọng tuyệt đối các quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu Trí tuệ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về quyền tác giả và quyền liên quan đối với ý tưởng sáng tạo cũng như kịch bản của các cá nhân, đơn vị (gọi chung là tác giả) được mời tham gia sáng tác.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên có trách nhiệm tiếp nhận, bảo mật tất cả các tác phẩm tham gia kể từ ngày tiếp nhận tác phẩm đến ngày công bố tác phẩm được tuyển chọn.

- Toàn bộ những tranh chấp phát sinh (nếu có) giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các tác giả về vấn đề này sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với các tác phẩm được lựa chọn dàn dựng, kịch bản thuộc bản quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tác giả được đứng tên với vai trò tác giả kịch bản, được chi trả nhuận bút theo quy định hiện hành và sự thỏa thuận, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn và quy mô tổ chức.

- Đối với các tác phẩm không phù hợp với các tiêu chí, yêu cầu; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cam kết không sử dụng ý tưởng sáng tạo của tác giả để tạo nên các tác phẩm phát sinh gây phương hại đến quyền tác giả của tác phẩm gốc; không vi phạm các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có quyền thu hồi mọi giá trị liên quan đến tác phẩm được sử dụng (nh nhuận bút, chức danh tác giả kịch bản) trong trường hợp phát sinh tranh chấp bản quyền tác giả, quyền liên quan. Các tác giả phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

## **3. Thời gian tiếp nhận tác phẩm**

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận kịch bản từ ngày ban hành Thư mời này **đến hết ngày 15/9/2024.**

#### **4. Kinh phí chi trả nhuận bút kịch bản**

Trích từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên. Mức kinh phí được xác lập trên cơ sở thống nhất, thỏa thuận giữa Đoàn Nghệ thuật với tác giả theo quy định hiện hành.

Mọi vấn đề liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên giao: NSUT Điêu Thị Thực - Trưởng Đoàn Nghệ thuật tỉnh (SĐT: 0943.933.919) và bà Dương Chung - Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (SĐT: 0915.688.326) làm đầu mối liên hệ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các tác giả, đơn vị, doanh nghiệp để tỉnh Điện Biên tổ chức thành công Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Đoàn nghệ thuật tỉnh;
- Lưu: VT, QLVHGD<sup>(LVT)</sup>.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Minh Phú**